



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04090000-3896

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนงนุช ลือตระกูลประวัติ

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป จึงได้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: - อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงวดที่ 1 ของหมวด 03 - อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อประกอบการขอเงินงวดที่ 1 ของหมวด 07 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการต่าง ๆ เริ่มจัดประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายแล้ว และเริ่มโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : การเบิกจ่าย หมวด 05 จัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หมวด 07 มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ให้หน่วยงานต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเป็นผู้จัดอยู่ระหว่างเลื่อนการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอของหน่วยงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งฎีกาเบิกจ่ายตามที่หน่วยงานก่อนนี้ <p>หมวดรายจ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสาน เร่งรัด ให้เจ้าหน้าที่ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (บางหลักสูตร มีการเลื่อนการดำเนินการ ตามสถานการณ์ โรคระบาด) - มีการโอนเงินตามที่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติขอมมา - มีการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ตามที่ผู้ได้รับอนุมัติขอมมา <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินงวดที่ 3 ของหมวด 03และหมวด 07</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสาน เร่งรัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งฎีกาเบิกจ่ายของโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้ดำเนินการให้ทันระยะเวลา - มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามที่หน่วยงานขออนุมัติมา - ได้รับเงินจัดสรรงวดที่ 3 ครบทุกหมวด /รายการ แล้ว <p>ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>25/07/2564 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายตามที่หน่วยงานได้มีการก่อนนี้ <p>หมวดรายจ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ทันตามกำหนดระยะเวลา - รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที่โอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ <p>สถาบันฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>เนื่องจาก ข้อ 14 กรณีการขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณ ส่งคำขอลง ผอ.สจ. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ยกเว้นขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ หรือข้อผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการโอน จากเดิม วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็น วันที่ 31 ส.ค.2564 แล้ว ตามหนังสือ สจ.ที่ กท 1917/785 ลว. 14 ก.ค. 2564 และสถาบันฯ จะได้ดำเนินการต่อไป</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>ประสานเจ้าหน้าที่โครงการฯ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายฎีกาในหลักสูตรที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกาที่กำลังดำเนินการขอย้ายฎีกา เพื่อส่งฝ่ายการคลัง - เร่งโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อให้ทันเปิดการโอนให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564 <p>ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>ได้ดำเนินการส่งเงินคงเหลือในระบบ BIS ของกรุงเทพมหานครแล้ว</p> <p>ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

